

Tỉnh Cao

**Thọ Ba CN5TN-C**

**BÁNH SỌ SỌ NG LỌI CHÚA**

**Bài Đọ c I: (Năm II) 1 V 8, 22-23. 27-30**

**"Chúa đã phán: "Danh Ta sọ ọ nọ i đó, đọ nhọ m lọ i van nài cọ a dân Israel".**

**Trích sách Các Vua quyọ n thọ nhọ t.**

Trong nhọ ng ngày ọ y, Salomon đọ ng trọ c bàn thọ Chúa, đọ i diọ n vọ i cọ ng đọ an Israel, ông giọ hai tay lên trọ i và nguyọ n rọ ng: "Lọ y Chúa là Thiên Chúa Israel, trên trọ i đọ i đọ t, không có thọ n nào giọ ng nhọ Chúa. Chúa giọ ọ i giao ọ c và lòng tọ bi đọ i vọ i các tọ t đọ ng thành tâm đi trọ c mọ t Chúa. Nhọ ng ai dám nghĩ rọ ng: quọ thọ t Thiên Chúa ngọ ọ trọ n gian? Vì nọ u trọ i và các tọ ng trọ i còn không thọ chọ a đọ c Chúa, huọ ng chi ngọ nhà con xây cọ t đọ y! Nhọ ng lọ y Chúa là Thiên Chúa cọ a con, xin đọ i nghe ọ i cọ u nguyọ n và sọ van nài cọ a tọ t Chúa; xin ọ ng nghe ọ i ca khen và kinh nguyọ n mà tọ t Chúa đọ ng lên trọ c mọ t Chúa hôm nay, ngọ họ u đọ m ngày mọ t Chúa nhìn xem ngọ nhà này là nọ i Chúa đã phán 'Danh Ta sọ ọ nọ i đó', đọ nghe ọ i cọ u nguyọ n mà tọ t Chúa kêu xin trong nọ i này, đọ nhọ m lọ i van nài cọ a tọ t Chúa và cọ a dân Israel sọ cọ u nguyọ n tọ i nọ i đọ y. Tọ thiên cung nọ i Chúa ngọ, xin Chúa nhọ m lọ i, và khi đã nhọ m lọ i, xin Chúa đọ lòng thọ ng".

Đó là ọ i Chúa.

Đáp Ca: Tv 83, 3. 4. 5 và 10. 11

Đáp: Lạy Chúa thiên binh, khấn ái thay cung đấng n cớ a Chúa (c. 2).

Xướng: 1) Linh hồn tôi khát khao và mòn mỏi, mong vào hành lang nhà Đấng Thiên Chúa. Tâm hồn và thính xác tôi hoan hỷ tìm đấng cùng Thiên Chúa trỗi ng sinh. - Đáp.

2) Đấng như chim sẻ còn kiếm tìm nhà, và chim như tìm ra tổ ấm, để làm nơi ấp con mình, cớ nh bàn thờ Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa thiên binh, Ôi Đấng Vượt ng và Thiên Chúa cớ a con. - Đáp.

3) Ôi Thiên Chúa, phúc đấng ai ngợ nơi nhà Chúa: hãy sớ khen ngợi Chúa tới muôn đời. Thuở n đấng cho chúng con, xin hãy nhìn xem, lạy Thiên Chúa, xin hãy đoái nhìn mắt Đấng Kitô cớ a Ngợ i. - Đáp.

4) Thính, mắt ngày sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu khác. Con cớ a đấng ngợ i ngợ i ngợ i cớ a nhà Chúa con, hơn là cớ ngợ i trong lòng u buồn ác nhân. - Đáp.

Alleluia: Ga 14, 23

**Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia.**

**Phúc Âm: Mc 7, 1-13**

**"Các người hãy gác bỏ mắt bên các người răn Thiên Chúa, để không giữ tập tục phàm nhân".**

**Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.**

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tập họp lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đồ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa tay trước. Vì theo đúng tập tục của tín nhân, những người biệt phái và mấy người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và họ cũng công nhận vậy, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ dùng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đồ ông không giữ tập tục của tín nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý với các người, như lại chép rằng: "Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người". Vì các người bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để đem giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy". Và Người bảo: "Các người đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để đem giữ tập tục của các người. Thật vậy, Môsê đã nói: "Hãy thờ kính cha mẹ", và "ai rửa cha mẹ, sẽ phải xử tử". Còn các người thì lại bảo: "Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Nhưng của tôi có thể giúp cha mẹ đỡ đần là Corban rồi (nghĩa là của dâng cho Chúa)", và các người không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các người huỷ bỏ lại Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các người còn làm nhiều điều khác giống như thế".

Đó là lại Chúa.

-----

Â